



ที่ 90/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์  
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ พบหารือกับผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ Fukuoka Asian Art

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายโสรัจ สุทธาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ พบหารือกับนาย Yozo YAMAGUCHI ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ Fukuoka Asian Art ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7-8 อาคาร Riverain Center เมืองฟูกูโอกะ เพื่อหารือแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างกัน

นาย YAMAGUCHI แสดงความยินดีที่ได้ต้อนรับกงสุลใหญ่ฯ และข้าราชการ และกล่าวชื่นชมความสดใสของขบวนพาเหรดไทยในงานเทศกาล Hakata Dontaku ประจำปี ค.ศ. 2023 งานเทศกาลประจำปีของจังหวัดฟูกูโอกะและภูมิภาคคิวชู เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งชื่นชมความสำเร็จของการจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองฟูกูโอกะ ในเดือนเดียวกัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในกรณีนี้ นาย YAMAGUCHI ยินดีที่มีสายการบินกลับมาให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างไทยกับจังหวัดฟูกูโอกะแล้ว ส่งผลให้มียกท่องเที่ยวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดฟูกูโอกะเพิ่มมากขึ้น และหวังว่านักท่องเที่ยวไทยจะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Fukuoka Asian Art เพิ่มขึ้นด้วย

ในเรื่องนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยินดีที่พิพิธภัณฑ์ฯ มีการจัดแสดงผลงานของศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงและศิลปินแห่งชาติของไทยอยู่หลายชิ้น พร้อมขอขอบคุณผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ฯ ที่ให้การต้อนรับคณะของท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมของไทย และคณะผู้บริหารระดับสูงในหลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลป์ฯ ซึ่งเคยมาเยือนพิพิธภัณฑ์ฯ ในเดือนสิงหาคม และธันวาคม 2565 ตามลำดับ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมทั้งจะช่วยประสานงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย รวมทั้งการเชิญศิลปินจากไทยมาจัดแสดงผลงานที่พิพิธภัณฑ์ฯ ต่อไป

ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ Fukuoka Asian Art มีชิ้นงานกว่า 5 พันชิ้น จาก 23 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงประเทศไทย โดยจะจัดแสดงหมุนเวียนกันไป และมีการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษเป็นระยะ โดยขณะนี้ กำลังมีการจัดแสดงนิทรรศการ “Waters in Asian Art” ในโอกาสที่มีการแข่งขัน The World Aquatics Championships ประจำปี ค.ศ. 2023 ที่จังหวัดฟูกูโอกะ ประกอบด้วย 14 ผลงานของ 8 ศิลปินร่วมสมัยจากภูมิภาคเอเชีย โดยจะมีไปจนถึงวันที่ 3 กันยายน 2566

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

\* \* \* \* \*

15 สิงหาคม 2566









